

Số: /UBND
V/v sử dụng điện an toàn, tiết kiệm
trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Hộ Độ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Điện lực Lộc Hà;
- Ban cán sự các thôn;

Để đảm bảo an toàn sử dụng điện và giảm thiểu tiêu hao điện năng, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán 2024 sắp tới. UBND xã kính đề nghị Điện lực Lộc Hà chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên bám nắm cơ sở, nếu có các vấn đề về điện xảy ra phải xử lý kịp thời, đảm bảo điện cho nhân dân vui tết đón xuân. Yêu cầu ban cán sự các thôn và bà con nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, thông báo, phổ biến đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng điện thực hiện tốt:

+ Không xâm phạm, sử dụng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện khi chưa có sự thỏa thuận, đồng ý của ngành điện như: trồng cây, xây dựng nhà cửa, mái che, xây dựng công trình, trèo lên cột điện (để treo cờ, bắt đèn chiếu sáng, trang trí, bắt chim...); lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, làm bãi chứa vật liệu, bãi đỗ xe, sân bóng đá, sân bóng chuyền, dựng cây nêu, treo đèn trang trí, biển quảng cáo, biển báo, băng rôn trên đường dây điện và thiết bị điện...;

+ Khi tổ chức phát quang hành lang lưới điện phải có sự giám sát, hướng dẫn của cán bộ ngành điện;

+ Không khai thác đất, cát... trên khu vực đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn lưới điện;

+ Tuyệt đối không dựng các cọc, cây đề trang trí hoặc dựng cây nêu và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện.

+ Khi sửa chữa, thay thế dây dẫn sau công tơ và sửa chữa thiết bị điện trong hộ gia đình và các công trình khác phải được thực hiện bởi những người có sức khỏe, chứng chỉ chuyên môn về nghề điện.

+ Đường dây sau công tơ về các hộ gia đình và các phụ tải phải có Aptomat để đóng cắt và bảo vệ, tiết diện dây $\geq 2.5\text{mm}^2$, đi trên các cột chắc chắn, có chiều cao đảm bảo yêu cầu;

+ Không tự ý xử lý các hiện tượng khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn như: dây điện bị đứt, chùng... không ẩn trú, đứng dưới hoặc gần đường dây điện và trạm biến áp trong thời tiết có mưa, lũ, bão, sấm sét;

+ Thông báo với ngành điện khi phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm công trình điện, vi phạm hành lang an toàn lưới điện hoặc các hành vi có nguy cơ mất an toàn;

+ Khi phát hiện tai nạn điện, cột điện bị đổ, gãy, dây điện bị đứt không được đến gần và phải báo cho mọi người xung quan biết. Đồng thời tìm cách cô lập, rào

chấn, canh gác và nhanh chóng gọi điện thoại đến số 19006769 hoặc gọi cho trực ca vận hành Điện lực Lộc Hà qua số 02393638339.

2. Đối với các hộ dân sử dụng điện trên địa bàn có đường dây sau công tơ không đảm bảo an toàn phải tiến hành thay thế; Đối với các hộ dân đã tuyên truyền vận động thay thế nhưng không thực hiện thì tiến hành cắt điện tạm thời cho đến khi khắc phục đảm bảo yêu cầu;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Yêu cầu ban cán sự các thôn, ban điện xã và bà con nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Hải Đường